

Số: /KH-UBND

Ninh Thuận, ngày tháng 01 năm 2025

## KẾ HOẠCH

**Tổ chức thực hiện khắc phục tháo gỡ vướng mắc, khó khăn các dự án năng lượng tái tạo theo Nghị quyết số 233/NQ-CP ngày 10/12/2024 của Chính phủ**

Thực hiện Nghị quyết số 233/NQ-CP ngày 10/12/2024 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2024; căn cứ Kết luận thanh tra số 1027/KL-TTTP ngày 28/4/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh tại tỉnh Ninh Thuận (Phụ lục 7) và Báo cáo số 321/BC-BCT ngày 12/12/2024 của Bộ Công Thương triển khai Nghị quyết của Chính phủ về chủ trương, phương hướng tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án năng lượng tái tạo;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện khắc phục tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án năng lượng tái tạo, cụ thể như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án điện năng lượng tái tạo để không lãng phí nguồn lực đã đầu tư, góp phần thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quy hoạch điện VIII, cam kết của Việt Nam tại COP 26, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút các nguồn lực bên ngoài.

2. Lựa chọn phương án xử lý tối ưu trên cơ sở phân tích, đánh giá, so sánh lợi ích về kinh tế - xã hội và hạn chế tối đa tranh chấp, khiếu kiện, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư; đảm bảo an ninh trật tự, an ninh năng lượng quốc gia và hài hòa lợi ích nhà nước - nhà đầu tư.

3. Không hợp pháp hóa để miễn trừ xử lý cho các hành vi tham nhũng, các hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân đã gây ra thiệt hại. Không làm phát sinh sai phạm mới. Không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong quá trình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án. Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án được coi là hợp pháp khi được cấp có thẩm quyền đồng ý.

4. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên thứ 3 ngay tình theo quy định pháp luật.

### II. NỘI DUNG CỤ THỂ VƯỚNG MẮC CỦA TỈNH

1. Hưởng cơ chế giá khuyến khích không đúng đối tượng tại Nghị quyết số 115/NQ-CP và Thông báo số 402/TB-VPCP ngày 22/11/2019 (có 14 dự án điện mặt trời).

2. Công nhận ngày vận hành thương mại và hưởng giá FIT khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu công

trình xây dựng của chủ đầu tư (có 35 dự án điện mặt trời).

3. Chồng lấn quy hoạch thủy lợi và vùng tưới Dự án thủy lợi Tân Mỹ (có 04 dự án điện mặt trời)

4. Trình tự, thủ tục hồ sơ về đất đai (có 02 dự án: 01 dự án điện gió, 01 dự án điện mặt trời)

5. Các vướng mắc khác:

a) Đối với các dự án năng lượng đang vận hành thương mại, hoàn thành đầu tư xây dựng, chưa được cập nhật Quy hoạch, kế hoạch triển khai quy hoạch điện VIII (có 05 dự án điện mặt trời).

- Các dự án Nhà máy điện mặt trời được cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực và đã triển khai đầu tư, đưa vào vận hành thương mại sau 31/12/2020, chưa được cập nhật Quy hoạch, kế hoạch triển khai Quy hoạch điện VIII (có 03 dự án).

- Các dự án Nhà máy điện mặt trời được cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung quy hoạch phát triển điện lực và đã triển khai hoàn thành đầu tư xây dựng 100%, chưa đủ điều kiện vận hành, chưa được cập nhật Quy hoạch, kế hoạch triển khai quy hoạch điện VIII (có 02 dự án).

b) Đối với vướng mắc về địa điểm, ranh giới thực hiện dự án bị Tập đoàn Điện lực Việt Nam tạm dừng thanh toán hoặc tạm thanh toán 50% sản lượng điện phát lên lưới (có 05 dự án).

### III. GIẢI PHÁP THÁO GỖ

1. Đối với nội dung hướng cơ chế giá khuyến khích không đúng đối tượng Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ và Thông báo số 402/TB-VPCP ngày 22/11/2019 của Văn phòng Chính phủ:

Theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ, trên địa tỉnh, có 14 dự án điện mặt trời hưởng cơ chế giá khuyến khích không đúng đối tượng với lý do dự án chưa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận triển khai theo Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ; hoặc do ngày phê duyệt Quy hoạch sau ngày Chính phủ ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31/8/2018; hoặc do cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư sau ngày 23/11/2019 theo Thông báo số 402/TB-VPCP ngày 22/11/2019 của Văn phòng Chính phủ (trong đó: có 13 dự án<sup>1</sup> do Bộ Công Thương phê duyệt và 01 dự án<sup>2</sup> do Thủ tướng Chính phủ phê

---

<sup>1</sup> 13 dự án do Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch gồm gồm: (1) Nhà máy điện mặt trời Hacom Solar, Chủ đầu tư Công ty CP Năng lượng Hacom; (2) Nhà máy điện mặt trời kết hợp nông nghiệp công nghệ cao Sinenergy Ninh Thuận I, Chủ đầu tư Công ty TNHH Sinenergy Holdings; (3) Nhà máy điện mặt trời Đức Long Gia Lai, Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Điện mặt trời DLG Ninh Thuận; (4) Nhà máy ĐMT Thiên Tân Solar, Chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Thiên Tân Solar Ninh Thuận; (5) Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh, Chủ đầu tư Công ty CP Công nghiệp năng lượng Ninh Thuận, (6) Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn 1, Chủ đầu tư Công ty TNHH Điện mặt trời Mỹ Sơn 1; (7) Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn 2, Chủ đầu tư Công ty TNHH Điện mặt trời Mỹ Sơn 2; (8) Nhà máy điện mặt trời Solar Farm 35MW, Chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư năng lượng tái tạo Licogi 16 Ninh Thuận; (9) Nhà máy điện mặt trời Bầu Zôn, Chủ đầu tư Công ty TNHH Năng lượng mặt trời TT.Sunglim; (10) Nhà máy điện năng lượng mặt trời Thuận Nam 12, Chủ đầu tư Công ty CP Điện mặt trời Thành Vinh; (11) Trang trại điện mặt trời SP-Infra Ninh Thuận, Chủ đầu tư Công ty TNHH Năng lượng Surya Prakash Việt Nam; (12)

duyet).

Giải pháp tháo gỡ đối với các dự án đang được hưởng giá FIT có vi phạm theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền do không đáp ứng đầy đủ các điều kiện được hưởng giá FIT thì không được hưởng giá FIT ưu đãi mà phải xác định lại giá mua bán điện theo quy định; thu hồi lại các khoản giá FIT ưu đãi đã được hưởng không đúng thông qua bù trừ thanh toán tiền mua điện.

Về sự tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan: Qua rà soát 14 dự án này đã thực hiện và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, quy định khác có liên quan và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận xét thấy, việc đề xuất phương án giải pháp tháo gỡ nêu trên sẽ gây thiệt hại kinh tế rất lớn đối với các cổ đông, nhà đầu tư nước ngoài; làm mất cân đối tài chính, mất khả năng chi trả các khoản nợ đến hạn, nguy cơ doanh nghiệp phá sản, khả năng dẫn đến khiếu kiện quốc tế.

Đây là một nội dung rất khó khăn, phức tạp và thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, do đó UBND tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát theo quy định pháp luật về điện lực có phương án hợp tình, hợp lý, phù hợp với thời điểm bắt đầu tư dự án nhằm tạo sự đồng thuận để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giảm gây thiệt hại kinh tế, ảnh hưởng nhà đầu tư nước ngoài; làm mất cân đối tài chính, mất khả năng chi trả các khoản nợ đến hạn, nguy cơ doanh nghiệp phá sản; ảnh hưởng đến môi trường đầu tư trong và ngoài nước.

2. Nội dung công nhận ngày vận hành thương mại và hưởng giá FIT khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình xây dựng của chủ đầu tư (35 dự án điện mặt trời).

Qua rà soát đến thời điểm hiện nay, trên địa tỉnh Ninh Thuận có 35 Nhà máy điện mặt trời và 11 Nhà máy điện gió đang vận hành thương mại (COD) đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình xây dựng của các Chủ đầu tư theo quy định pháp luật, do đó nội dung này đã được các Chủ đầu tư khắc phục 100%.

3. Nội dung chồng lấn quy hoạch thủy lợi và vùng tưới (vùng hưởng lợi) Dự án thủy lợi Tân Mỹ (có 04 dự án điện mặt trời<sup>3</sup>):

Theo kết luận Thanh tra Chính phủ, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 04 dự án điện mặt trời chồng lấn quy hoạch thủy lợi và vùng hưởng lợi của dự án thủy lợi

*Nhà máy điện mặt trời Adani-Phước Minh, Chủ đầu tư Công ty TNHH Điện mặt trời Adani Phước Minh; (13) Nhà máy điện mặt trời hồ Bầu Ngừ (Ngăn 473), Chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành*

<sup>2</sup> 01 dự án do Thủ tướng phê duyệt quy hoạch gồm: (1) Nhà máy điện mặt trời 450MW tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam kết hợp với đầu tư trạm biến áp 500kV Thuận Nam và các đường dây 500kV, 220kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia (viết tắt là Dự án 450MW, Chủ đầu tư Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam

<sup>3</sup> Gồm: 1- Nhà máy ĐMT CMX Renewable Energy Viet Nam, 2- Nhà máy điện mặt trời Trung Nam-Thuận Bắc, 3- Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện - Thuận Bắc, 4- Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân Solar Ninh Thuận

Tân Mỹ.

Giải pháp tháo gỡ: Chọn phương án thực hiện đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội giữa việc thực hiện quy hoạch, tích hợp và thực hiện đồng thời cả dự án điện năng lượng tái tạo và quy hoạch liên quan (*lưỡng dụng quy hoạch*). Việc thực hiện phương án này phù hợp theo Điều 218 Luật đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 (sử dụng đất kết hợp đa mục đích) và ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1609/BNN-XD ngày 17/3/2023, cụ thể: (1) Thực hiện đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội giữa việc thực hiện quy hoạch và thực hiện dự án năng lượng; (2) Tích hợp và thực hiện đồng thời cả dự án điện năng lượng tái tạo và quy hoạch liên quan (*lưỡng dụng quy hoạch*).

4. Đối với nội dung các dự án có sai phạm về quy trình, thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng công trình thì cho phép hoàn thiện theo quy định của pháp luật (có 02 dự án<sup>4</sup>: 01 dự án điện gió, 01 dự án điện mặt trời).

Theo Kết luận Thanh tra Chính phủ, trên địa tỉnh Ninh Thuận có 02 dự án sai phạm về quy trình, thủ tục liên quan đến đất đai

Về giải pháp tháo gỡ: Cho phép hoàn thiện theo quy định của pháp luật.

Nội dung khắc phục: Đến thời điểm hiện nay, 02 dự án này đã được khắc phục 100%. Cụ thể: 01 dự án cho thuê đất không đúng địa điểm thực hiện (phần công suất 50MW Nhà máy điện mặt trời BIM 2), dự án này đã được cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 10/11/2023; 01 dự án đưa vào sử dụng nhưng chưa được cho thuê đất (Nhà máy điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1, công suất 30MW), dự án này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận cho thuê đất đầy đủ phần diện tích đất còn thiếu cho Chủ đầu tư tại các Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 và Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 01/7/2022.

5. Các vướng mắc khác:

a) Đối với các dự án năng lượng đang vận hành thương mại, hoàn thành đầu tư xây dựng, chậm tiến độ, thẩm định thiếu vốn chưa được cập nhật Quy hoạch, kế hoạch triển khai quy hoạch điện VIII (có 05 dự án điện mặt trời).

- Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 05 dự án điện mặt trời, không có nội dung vi phạm các quy định liên quan đến an ninh quốc phòng, quy hoạch các công trình, dự án trọng điểm quốc gia. Trong đó:

+ Có 03 dự án Nhà máy điện mặt trời<sup>5</sup> được cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực và đã triển khai đầu tư, đưa vào vận hành thương mại sau 31/12/2020.

---

<sup>4</sup> Gồm: 1- Phần công suất 50MW Điện mặt trời BIM 2; 2- Dự án đưa vào sử dụng nhưng chưa được cho thuê đất (Nhà máy điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1, công suất 30MW)

<sup>5</sup> Gồm: 1- Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2; 2- Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.3; 3- Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.4.

+ Có 02 dự án Nhà máy điện mặt trời<sup>6</sup> được cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực và đã triển khai hoàn thành đầu tư xây dựng 100%, chưa đủ điều kiện vận hành.

- Giải pháp tháo gỡ: Cho phép bổ sung quy hoạch, kế hoạch triển khai quy hoạch điện VIII để triển khai thực hiện. Cụ thể: Đề nghị Bộ Công Thương bổ sung vào Quy hoạch và Kế hoạch triển khai quy hoạch điện VIII để làm cơ sở hoàn thiện pháp lý về Quy hoạch điện lực đối với các dự án, gồm (1) Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2; (2) Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.3; (3) Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.4; (4) Dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2; (5) Dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 3.

b) Đối với vướng mắc về địa điểm, ranh giới thực hiện dự án bị Tập đoàn Điện lực Việt Nam tạm dừng thanh toán hoặc tạm thanh toán 50% sản lượng điện phát lên lưới.

Qua rà soát, báo cáo từ các Chủ đầu tư Nhà máy trên địa tỉnh Ninh Thuận có 05 Nhà máy<sup>7</sup> bị Tập đoàn Điện lực Việt Nam tạm dừng thanh toán hoặc tạm thanh toán 50% sản lượng điện phát lên lưới điện với lý do địa điểm, ranh giới ở bước lập dự án đầu tư chưa đồng bộ với địa điểm, ranh giới theo Quyết định cấp thẩm quyền phê duyệt bổ sung vào quy hoạch (*các dự án này đã đồng bộ về địa điểm, ranh giới cấp huyện nhưng thiếu sót địa điểm, ranh giới cấp xã*), gồm: (1) Nhà máy điện mặt trời 450MW tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam kết hợp với đầu tư trạm biến áp 500kV Thuận Nam và các đường dây 500kV, 220kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia; (2) Nhà máy điện mặt trời Adani-Phước Minh; (3) Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh, (4) Phần công suất 50MW Nhà máy điện mặt trời BIM 2; (5) Nhà máy điện mặt trời hồ Bầu Ngừ.

Đối với nội dung trên, Bộ Công Thương đã có Công văn số 4615/BCT-ĐL ngày 14/7/2023 về việc ý kiến về thẩm quyền xác định ranh giới chi tiết triển khai xây dựng các dự án điện mặt trời đối với tỉnh Ninh Thuận: “*Pháp luật Xây dựng qua các thời kỳ (2014 đến nay) vị trí địa điểm xây dựng của dự án được xác định trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, gồm ((1) Xác định sơ bộ địa điểm trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình thẩm định, cấp chủ trương đầu tư (sau giai đoạn quy hoạch) và (2) Xác định vị trí, địa điểm khu đất xây dựng khi lập Báo cáo nghiên cứu khả thi để trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi*” và các dự án này đã được cập nhật hiện trạng vào Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 10/11/2023. Như vậy từ các luận chứng nêu trên các vướng mắc về địa điểm do Tập đoàn Điện lực Việt Nam nêu ra, qua rà soát thì các chủ đầu tư đã triển khai theo đúng Bộ Công Thương hướng dẫn tại Công văn số 4615/BCT-ĐL. Do đó đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện thanh toán tiền điện cho các Chủ đầu tư này theo hợp

<sup>6</sup> Gồm: Dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2; Phước Thái 3.

<sup>7</sup> Gồm: (1) Nhà máy điện mặt trời 450MW tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam kết hợp với đầu tư trạm biến áp 500kV Thuận Nam và các đường dây 500kV, 220kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia, (2) Nhà máy điện mặt trời Adani-Phước Minh; (3) Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh, (4) Phần công suất 50MW Nhà máy điện mặt trời BIM 2, (5) Nhà máy điện mặt trời hồ Bầu Ngừ.

đồng đã ký kết.

#### **IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ**

1. Đối với nội dung hưởng cơ chế giá khuyến khích không đúng đối tượng:

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và Chủ đầu tư 14 dự án thực hiện củng cố và cung cấp đầy các hồ sơ pháp lý liên quan về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, quy định khác có liên quan khi có yêu cầu; tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát theo quy định pháp luật về điện lực có phương án hợp tình, hợp lý, phù hợp với thời điểm bắt đầu tư dự án để tạo sự đồng thuận nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giảm thiệt hại kinh tế, ảnh hưởng nhà đầu tư; làm mất cân đối tài chính, mất khả năng chi trả các khoản nợ đến hạn, nguy cơ doanh nghiệp phá sản; ảnh hưởng đến môi trường đầu tư trong và ngoài nước.

Thời gian hoàn thiện: Trước ngày 24/01/2025.

2. Công nhận ngày vận hành thương mại và hưởng giá FIT khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình xây dựng của chủ đầu tư: Giao Sở Công Thương phối hợp các Chủ đầu tư rà soát tổng hợp cung cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình xây dựng của các dự án, báo cáo Bộ Công Thương.

3. Đối với chồng lấn quy hoạch thủy lợi và vùng tưới Dự án Thủy lợi Tân Mỹ (có 04 dự án):

a) Giao Sở Công Thương: Phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế và các cơ quan có liên quan rà soát tính toán hiệu quả đầu tư, đóng góp ngân sách của 04 dự án năng lượng chồng lấn vùng hưởng lợi hệ thống thủy lợi Tân Mỹ (như: đóng thuế VAT, thuế xây dựng, các đóng góp lợi ích mang lại khác, ...). Thời gian hoàn thiện: Trước ngày 20/01/2025.

b) Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thực hiện rà soát, tính toán giá trị kinh tế khi sản xuất nông nghiệp và giá trị đóng góp ngân sách đối với khu vực đất chồng lấn đã triển khai 04 dự án năng lượng nếu không thực hiện đầu tư năng lượng. Thời gian hoàn thiện: Trước ngày 18/01/2025

c) Giao Sở kế hoạch và Đầu tư: Căn cứ kết quả tính toán của Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội giữa việc thực hiện quy hoạch và thực hiện dự án năng lượng; trên cơ sở đó tham mưu tích hợp các dự án này vào Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận điều chỉnh bảo đảm phù hợp. Thời gian hoàn thiện: Trước ngày 21/01/2025.

4. Đối với các dự án có sai phạm về quy trình, thủ tục liên quan đến đất đai thì cho phép hoàn thiện theo quy định của pháp luật: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối với các ngành và địa phương rà soát, hướng dẫn Chủ đầu tư dự án năng lượng hoàn thiện quy trình, thủ tục liên quan đến đất đai theo quy định. Thời gian hoàn thiện: Trước ngày 18/01/2025.

5. Các vướng mắc khác:

a) Đối với các dự án năng lượng đang vận hành thương mại, hoàn thành đầu tư xây dựng, chưa được cập nhật Quy hoạch, kế hoạch triển khai quy hoạch điện VIII (có 05 dự án điện mặt trời): Giao Sở Công Thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Bộ Công Thương bổ sung vào quy hoạch và Kế hoạch triển khai quy hoạch điện VIII đối với các dự án: (1) Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2; (2) Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.3; (3) Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.4; (4) Dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2; (5) Dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 3.

b) Đối với vướng mắc về địa điểm, ranh giới thực hiện dự án bị Tập đoàn Điện lực Việt Nam tạm dừng thanh toán hoặc tạm thanh toán 50% sản lượng điện phát lên lưới: Giao Sở Công Thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện thanh toán tiền điện cho các Chủ đầu tư này theo hợp đồng đã ký kết. Thời gian hoàn thiện: Trước ngày 20/01/2025.

6. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Sở Công Thương kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành và đơn vị liên quan thực hiện các nội dung nêu trên bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

## V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương triển khai kịp thời các nhiệm vụ đã được phân công; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, xem xét có ý kiến chỉ đạo.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện, khắc phục tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án năng lượng tái tạo./.

### Nơi nhận:

- PTTg Nguyễn Hòa Bình (b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: CT, KH&ĐT, XD, TN&MT, TC, NN&PTNT;
- Thanh tra tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- VPUB: LĐ, KTTH, TCD;
- Lưu: VT, KTTH. Nam

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trịnh Minh Hoàng**